

Bức màn bauxite, âm mưu Tây nguyên !!!

Tác Giả: T do ngôn luận

Thứ Tư, 06 Tháng 5 Năm 2009 21:37

Khi thời kỳ công nghiệp Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, vào ngày 01-11-2007, ký quyết định số 167 cho phép các nhà thầu Trung Quốc khai thác quặng bauxite và sản xuất nhôm tại Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông), trong một dự án kéo dài từ 2007 đến 2015, nhiều nhân vật trong bộ máy cai trị của CSVN đã hết sức thán phục. Thán phục vì họ nghe biết ông ta trước đó không công khai chuyên này. Ý tưởng của dự án có thể thổi bùng niềm tin của Phan Văn Khải, nhưng Phan Văn Khải cũng đã công kích thúc đẩy cho nó thất bại. Chỉ hai tuần trước khi công bố của Khải COMECON (Khởi công trình kinh tế giữa các nước CS) vào thập niên 1980. Sau khi o sát đánh giá hiệu quả trình bày của các chuyên gia Liên Xô, Khải này đã khuyến khích nhà công nghiệp CSVN chỉ nên khai thác bauxite trên Tây Nguyên do những tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được, công nghiệp đòi hỏi phải dân địa phương mà còn vì lợi ích dân vùng đồng bằng Nam Trung Bộ. Thành ra khi này, CSVN đã quyết định không khai thác thời kỳ này, trái lại giữ gìn giữ thềm rừng và phát triển cây công nghiệp (cao su, cà phê, chè...) trên Tây Nguyên.

Vậy mà đừng mất cái, Nguyễn Tấn Dũng đã xoay mặt góc 180 độ, khi nào cho nhiều người ở dưới đất dưới nước đã nhẩy vào cuộc để nghiên cứu của các nhà khoa học. Gần một năm sau, qua báo cáo của tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn "Những sai lầm chiến lược và những rủi ro hiện hữu trong việc phát triển các dự án bauxite trên Tây Nguyên của Việt Nam", qua tham luận của nhà văn kiêm nhà văn hóa Nguyễn Ngọc và nhiều tham luận khác tại hội thảo Gia Nghĩa - Đắk Nông ngày 22 và 23-10-2008, rồi qua Kiến nghị ngày 05-11-2008 của một số khoa học gia và nghiên cứu gia giới lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN để ngừng tạm dừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên, người ta thấy rõ công luận đã lên tiếng cảnh báo về những hiểm họa có thể xảy ra cho vùng Tây Nguyên và cho các nước. Thế nhưng, bất chấp những tiếng nói có uy tín trong lãnh vực khoa học, môi trường, văn hóa, xã hội... bất chấp tiếng nói đòi quyền sống của nhân dân, đặc biệt các Dân tộc thiểu số bản địa, trong cuộc họp báo đầu năm nay vào ngày 04-02-2009, thời kỳ CSVN vẫn tuyên bố rằng việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên là "chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước"! Ông ta còn hứa hẹn rằng "chính phủ sẽ tiếp tục cuộc họp hội thảo về các phương án khai thác nguồn tài nguyên to lớn này một cách bền vững, hiệu quả, đảm bảo môi trường sinh thái...". Thế rồi, các công việc nghiên cứu để xuất hiện các cơ quan chức năng đã nhanh chóng được hoàn thành một cách sơ sài vội vã đã sẵn ý kiến đồng thuận. Chính phủ trình ngay dự án lên cho Bộ chính trị và nó được chấp thuận qua với đa số tuyệt đối. Ủy ban Thường vụ Quốc hội CS cũng cho ý kiến đồng ý mà công thông qua Quốc hội chút nào. Rồi những tay chân trong bộ máy cai trị lại phải hứa theo: Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường đã trả lời khi bắt đầu nói: "Trước đây ta nhìn nhận tài nguyên bauxite không như hiện nay, ít quan tâm tới khai thác để nhập khẩu. Gần đây do bauxite có giá trị cao nên các nước, nhất là doanh nghiệp trong nước mới quan tâm nhiều hơn". Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thì công nhận nguy cơ môi trường trong các dự án bauxite là có thể nhưng không lớn lắm. Để rồi, bauxite sẽ đem đến tăng trưởng kinh tế và việc làm cho người dân địa phương: "Mình không làm thì bauxite vẫn chỉ là đất thôi". Những kẻ hèn hạ trước kẻ mạnh khai thác quặng này còn công nhận nó sẽ giúp phát triển kinh tế trong khu vực và công tác khai thác sẽ sẽ đem lại thu nhập cho người dân địa phương nhiều hơn nữa cho người dân sinh sống!

Bức màn bauxite, âm mưu Tây nguyên !!!

Tác Giả: T do ngôn luận

Thứ Tư:, 06 Tháng 5 Năm 2009 21:37

Thị trường tín nhiệm sĩ Nguyễn Thành Sơn, giám đốc Công ty Năng lượng Sông Hồng, thuộc Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (TKV) vốn là chủ đầu tư, đã cùng với Tiến sĩ Nguyễn Đông Hải và nhà văn Nguyễn Ngọc, đã chứng minh qua bài viết “10 lý do đình chỉ dự án bauxite Tây Nguyên” ngày 13-01-2009 rằng:

- (1) việc triển khai các dự án bauxite là không cần thiết,
- (2) không làm tăng ngân sách địa phương,
- (3) không hề có hiệu quả kinh tế,
- (4) phải đầu tư xây dựng một hệ thống đường sắt và công bố lãi phí,
- (5) không an toàn về môi sinh,
- (6) không phù hợp với năng lực của Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam,
- (7) không đem lại lợi ích cho các đồng bào dân tộc thiểu số bản địa,
- (8) không phát triển bền vững Tây Nguyên,
- (9) không mang tính công khai minh bạch,
- (10) không tuân thủ Luật khoáng sản và Luật bảo vệ môi trường.

Tóm lại là việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên chúng ta có lợi mà chi có hại, hại lớn về mặt kinh tế, môi sinh, văn hóa, xã hội, chính trị cho toàn vùng và toàn nước.

Thị trường, qui hoạch khai thác bauxite ở Tây Nguyên mới được nhà cầm quyền CSVN phê duyệt, luận chứng kinh tế kỹ thuật vốn đang soạn thảo, các nhà khoa học còn đang tranh luận nên hay không nên khai thác bauxite ở đó, vậy mà công dân Trung Quốc, người cầm bản đồ, người mang cái máy, người cuốc, người xới đã sẵn sàng ở Tây Nguyên... “Chỉ thị của Đảng và nhà nước” mà “Quốc hội của dân” chấp hành phép bàn thì Hoa dân đã xin tay áo thúc hiên nó rồi! Thị trường CS Võ Nguyên Giáp ngày 05-01-2009 đã báo động: “Trong tháng 12-2008 đã có hàng trăm công nhân Trung Quốc đến Tây Nguyên để bắt tay vào việc khai thác bauxite. Một công trường bauxite sẽ có tới hàng ngàn công nhân nhẩy xuống”. Và nay thì họ đã đặt tay hành dinh đi vào hành khai thác bauxite ở Lâm Đồng. Công suất vùng trên 100 triệu đã được san bằng năm gần đây 3 khu vực: Thị trấn Lộc Thắng - xã Lộc Phú và xã B’Lá. Hai xã này đều thuộc huyện B’Lá. 500 người Trung Quốc gồm chuyên gia và công nhân đang phục vụ và họ cho biết khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ có hơn 6000 con cháu Đệ Nhất làm việc tại đây. Các chuyên gia Trung Quốc cư trú ngoài thị trấn Lộc Thắng, trong khu cao cấp biệt lập nằm bên mặt hồ nước thành phố. Họ đi lại bằng xe biển số xanh 49B do tỉnh Lâm Đồng cung cấp. Còn công nhân Trung Quốc thì sống trong những khu nhà tập thể mà người Việt chỉ được phép vào. Họ làm gì trong đó thì chi có thể biết!

Bức màn bauxite, âm mưu Tây nguyên !!!

Tác Giả: T do ngôn luận
Thứ Tư, 06 Tháng 5 Năm 2009 21:37

Sở xuất hiện ở tất cả các nhà địa lý, chính trị và chính sách mà danh “nóc nhà Đông đồng” là một điều đáng lo ngại, nhất là khi người ta nhìn lại rừng Thung ch Pháp de Lattre de Tassigny (cao nguyên và rừng thung lũng quân đội Pháp từ Đông đồng 1950-1952) rừng nói về nó như sau: “Ai làm chủ đồng vùng cao nguyên Trung Phần (tây Nguyên) và Hồ Lào thì sẽ làm chủ đồng chính trị Đông Đồng”. Chính những kẻ chủ đồng Tây Nguyên đã dăng vào đời năm 1975 mà chính sách mùa xuân của CSVN sau đó đã kết thúc nhanh chóng vào cuối tháng Tết đen năm này.

Thành thực nói gì mà thiêu hủy rừng hủi hủi CS Nguyễn rừng Vĩnh, chủ đời sống tại Bắc Kinh (1974 -1989), trong thời gian Chính Trị khoa rừng tháng 02-2009, sau khi nhấc lên những tai hại về môi trường, văn hóa, xã hội không những cho đồng bào dân tộc người Thượng, mà còn cho cả dân Nam Bộ sông đồng hai bờ sông Đồng Nai, đã nghiêm trọng cảnh báo: “Điều đáng lo ngại nhất là an ninh quốc gia. Chúng ta đời biết Trung Quốc đã xây dựng căn cứ hủi quân hùng mạnh ở Tam Á đời Hồ Nam... không phải để chực chờ xâm lược nào, mà là để đe dọa Việt Nam và sẵn sàng chờ thời cơ thôn tính nốt Trường Sa của chúng ta, sau khi đã nhanh tay chiếm Hoàng Sa tay Chính quyền Sài Gòn. Nay lại đời Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên thì sẽ có năm, bảy nghìn học sinh công nhân hay quân nhân Trung Quốc đời ở trú và hoạt động tại đây, sẽ hình thành một “thủ phủ Trung Hoa”, một “căn cứ quân sự” trên đời bàn chính sách vô cùng xung yếu của chúng ta (vũ khí đời vào thì không khó gì). Phía Bắc nước ta, trên biển, (TQ) có căn cứ hủi quân hùng mạnh, phía Tây Nam nước ta (TQ) có căn cứ lực lượng trang bị đầy đủ, thì đời lập chế quyền mà chúng ta đã phải đời hàng triệu sinh mạng cùng xương máu sẽ như thế nào?!” Ngoài viên rừng này, còn nhiều sĩ quan trong Quân đội nhân dân còn lòng yêu nước cũng hết sức băn khoăn, hải số.

Rõ ràng việc đời khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên hiện nay chỉ là “điều”, là cái cớ bên ngoài, còn việc Trung Quốc chiếm hủi vùng đời đó làm căn cứ đời thanh toán Việt Nam trong rừng lại gọi là “điều”, là thực chất bên trong. Các nhà nghiên cứu chính sách Trung Quốc cũng rừng nói đời đời đó. Trôi nổi trên các trang mạng Trung Quốc đã có người viết: việc đời gây xương sống Việt Nam có thể đời dăng chia cắt và thôn tính Việt Nam, mà làm chủ đồng Tây Nguyên chính là thực hiện đời đời đó. Kinh nghiệm đau rừng của VNCH đã chứng minh như vậy.

Vậy là ta có thể nói như blogger Nguyễn Buôn Gió trong một bài viết hôm 11-03: “Cuối cùng người Trung Quốc thông qua Tây Nguyên đã rửa sạch những món nợ tích lũy qua bao nhiêu thế kỷ ở Bắc Đàng, Chi Lăng, Đồng Đa... Muôn vàn những trận đánh oai hùng của quân dân Việt Nam từ xưa đời nay đời bỏ lu mờ bởi một trận đánh của quân trên Tây Nguyên mà người Trung

Bức màn bauxite, âm mưu Tây nguyên !!!

Tác Giả: T do ngôn luận

Thứ Tư, 06 Tháng 5 Năm 2009 21:37

Quốc dùng bauxite làm chủ công. Chỉn thì ng này c a ng i Trung Quốc trên đất Việt là một chỉn thì ng vĩ đ i đ r a h n cho bao th h đ tr c c a h đã b th t b i Việt Nam. B i vì đám con cháu c a Mã Việt n ngày nay ng i B c Kinh mu n đ t đ i m cái dân t c su t m y nghìn năm ngo ngoe ch ng đ i Thiên tri u... Trung ng B c Kinh th y th i c đ r a các món nh c đã chín mu i. Khi ph n đông lãnh đ o Việt Nam đã không còn nghĩ đ n l i ích dân t c, đ t n c, lúc mà ch nghĩa l i ích cá nhân, l i ích nhóm đang ph bi n thành t t ng hàng đ u a thích Việt Nam, thì ch c n chút m i, h a h n cu c s ng sau này cho vài cá nhân và gia đình h là ng i Trung Quốc d d dàng th c hi n m i k sách nh đã đ nh”.

Ch ng t c Hán Việt Tây Nguyên - Babui

H i dân t c Việt Nam, đ ng tr c b n ngo i xâm Tàu c ng hung hãn và b n n i gián Việt c ng đê hèn này, chúng ta còn đ i gì mà không đ ng lên quét s ch chúng??

(Ngu n: T do Ngôn luận số 71, ngày 15-03-2009)